
(ส ำเนำ) 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1/2565  ครั้งที่ 1  
วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 
ผู้มาประชุม 

ล้าดับ ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไชยรตัน์  ดีอิ่นค า ประธานสภา อบต.น้ าเกี๋ยน ไชยรัตน์  ดีอิ่นค า  
2 นายสุชาติ    ดีสดุหล้า รองประธานสภา อบต.น้ าเกี๋ยน สุชาติ    ดีสุดหล้า  
3 นายส าราญ สารอินทร ์ สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน ส าราญ สารอินทร ์  
4 นายสงบ ศรสีดา สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน สงบ ศรสดีา  
5 นางสาววาสนา ดีอินต๊ะ สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน สาววาสนา ดีอินต๊ะ  
6 นายรัชพล  ถุงบุญ สมาชิกสภา อบต.น้ าเกี๋ยน รัชพล  ถุงบุญ  
7 ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา เลขานุการสภา อบต.น้ าเกี๋ยน ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา  
 
ผู้ไมม่าประชุม      ไม่ม ี
ผู้ขาดประชุม        ไม่มี       
ผู้ลาประชุม  ไม่ม ี
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล้าดับ ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชติ  ข่มแก้ว นายก อบต.น้ าเกี๋ยน โชติ  ข่มแก้ว  
2 นายประพันธ์ บุญตัน รองนายก อบต.น้ าเกี๋ยน ประพันธ์ บุญตัน  
3 นางศุภิสรา ธรรมศิลป์ เลขานุการนาก อบต.น้ าเกี๋ยน ศุภิสรา ธรรมศิลป์  
4 นางสุวลักษณ์  สนทมิ ผอ.กองคลัง อบต.น้ าเกี๋ยน สุวลักษณ์  สนทิม  
5 นายกุศล  ศรสีดา กรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนชีววิถี กุศล  ศรสีดา  
6 นางธัญชนก  ศรีทองสุข หัวหน้าส านักปลัด อบต.น้ าเกี๋ยน ธัญชนก  ศรีทองสุข  
7 นางสุภาพร  ชิณะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุภาพร  ชิณะวงศ์  
8 นายผ่อง มหาวงศนันท์ ก านันต าบลน้ าเกี๋ยน ผ่อง มหาวงศนันท์  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ส ำเนำ) 



บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  1/2565  ครั้งที่ 1  

วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน 

เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบลายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  
จึงได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม  และเชิญท่านประธานสภาฯด าเนินการประชุมต่อไป 
 

เริ่มการประชุมเวลา       09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  ครั้ง

ที่ 1 และได้อ่านประกาศอ าเภอภูเพียง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
น้ าเกี๋ยน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ซึ่งมเีรื่องที่จะพิจารณาและปรึกษาหารือกัน
หลายเรื่องจะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเกี๋ยน   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565   

ประธานสภาฯ -ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว  และได้ปิดประกาศไว้หน้าที่ท าการองค์การบริหาร ส่วนต าบล  มีท่านใดจะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ  จึงได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือเห็น
ว่าครบแล้วจึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  โดยให้ลงมติโดยเปิดเผย
ด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง 6 คะแนนเสียง 
 มีมตไิมร่ับรองรายงานการประชุม - คะแนนเสียง 

งดออกเสียง - คะแนนเสียง 
ประธานสภาฯ  -ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง  

เป็นเอกฉันท์ 6 คะแนนเสียง  และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือค าใดๆ  
ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย  หรือให้มีการโฆษณาประกาศให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้
แจ้งต่อที่ประชุม  เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จงึได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบแล้วขอให้ที่ประชุม
ลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม -มีมตเิห็นควรให้เปิดเผยได้ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง 6 คะแนนเสียง 
 -มีมตไิม่เห็นควรให้เปิดเผย - คะแนนเสียง 

-งดออกเสียง – คะแนนเสียง  
ประธานสภาฯ  -ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมมีมติให้เปิดเผยได้ท้ังฉบับด้วยคะแนนเสียง 6  

คะแนนเสียง ไม่มีที่ไม่เห็นควรให้เปิดเผยและงดออกเสียง และได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม
ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วไว้เป็นหลักฐาน 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
ประธานสภาฯ -ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแต่อย่างใด 
ที่ประชุม  -รับทราบ    

 
ระเบียบวาระท่ี 4.../ 

-2- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 



       4.1 การพิจารณารับโอนทรัพย์สินจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โรงอบแห้งพลังงาน 
 แสงอาทิตย์ จ้านวน 1 หลัง 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดในการพิจารณารับโอนทรัพย์สินจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 หลัง ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 

นายโชติ ข่มแก้ว  กล่าวกับท่านประธานสภาและท่ีประชุมว่าด้วยได้รับหนังสือจากส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน แจ้งให้ 
นายก อบต.  จัดท ารายละเอียดการโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปี 2563 โครงการ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ใน
พ้ืนทีต่ าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 หลัง วงเงิน
งบประมาณ 305,000 บาท(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ(ก.บ.ก.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ซึ่งระบุไว้ผู้รับมอบจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินหลังจากรับมอบเป็นต้นไป จึงได้
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนได้พิจารณาในครั้งนี้ ส าหรับรายละเอียดโครงการนั้นจะขอ
อนุญาตให้ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน้ าเกี๋ยนเป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน้ าเกี๋ยน ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายกุศล ศรสีดา  กล่าวกับท่านประธานสภาและท่ีประชุมว่าประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ติดภารกิจประชุมที่จังหวัด
ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนฯ น่าน จึงไดม้อบหมายให้ข้าพเจ้านายกุศล ศรสีดา คณะกรรมการบริหารวิสาหกิจชุมชนชีววิถี มาเป็น 

ตัวแทนในการชี้แจงรายละเอียดในการรับโอนทรัพย์สินในครั้งนี้แทน สืบเนื่องจากที่ทางวิสาหกิจชุมชนชีว
วิถีได้รับการสนับสนุนทรัพย์สินตามโครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรระดับ
ภูมิภาค กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานและกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 1 หลัง วงเงิน
งบประมาณ 305,000 บาท(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)ทางกลุ่มก็ได้ใช้ประโยชน์มาโดยตลอดนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งและปัจจุบันก็ยังใช้งานตามปกติไม่มีการช ารุดแต่อย่างใด  

ประธานสภาฯ  แจ้งให้สมาชิกสภาและที่ประชุมได้ตรวจดูรายละเอียดประกอบตามที่ผู้บริหารและตัวแทนวิสาหกิจ 
ชุมชนชีววิถีได้แจ้งให้ทราบ และขอให้พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบและระหว่างที่พิจารณาทุกท่าน
สามารถอภิปรายหรือสอบถามได้ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอในการประกอบการพิจารณาและ
ขอให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายก อบต.  กล่าวกับท่านประธานสภาและท่ีประชุมว่าองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนมีงบประมาณในการ 
พัฒนาแต่ละปีมีค่อนข้างจ ากัดทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว ในโครงการนี้หากรับโอนแล้วทรัพย์สินจะเป็นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนทันที ซึ่งจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษา การบริหาร
จัดการในระยะยาว รวมถึงการจ าหน่ายหรือรื้อถอนในอนาคต อยากทราบว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีว
วิถีซึ่งเป็นผู้เข้าใช้ประโยชน์จะมีแนวทางอย่างไร 

นายกุศล ศรสีดา  กล่าวกับท่านประธานสภาและท่ีประชุมว่ากรณีประเด็นที่ทางท่านนายกโชติ ข่มแก้ว เป็นกังวลนั้น 
ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถขีอให้มาน าเรียนชี้แจงและยืนยันว่าจะใช้ทรัพย์สินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สมาชิกและประชาชนในต าบลน้ าเกี๋ยน ขณะนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของต าบลอยู่แล้ว ใน
การบริหารจัดการการดูแลระยะยาวนั้นทางวิสาหกิจชุมชนชีววิถีขอยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระ
ค่าใช้จ่ายในทุกๆเรื่องโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเช่นการดูแลรักษา การซ่อมแซมบูรณะรวมถึงภาระท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคตที่ท่านนายกกังวลคือการจ าหน่ายรื้อถอนเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วจะไม่เป็นภาระให้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนอย่างแน่นอน  
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ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมว่าเมื่อท่านประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถีได้ฝากมายืนยันเช่นนี้แล้วทางท่านผู้บริหารคง 
สบายใจได้ในประเด็นที่ท่านกังวล ในศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีท่ีเป็นอยู่ ณ ปัจจุบันตนเองก็สบาย
ใจเชื่อว่าสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีและก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างแน่นอน และขอ
ทราบความคิดเห็นของท่านอ่ืน 

ที่ประชุม  -นายสุชาติ  ดีสุดหล้า สมาชิกสภาบ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 5 และรองประธานสภา แจ้งว่าที่ผ่านมาเรา 
ก็เคยรับโอนทรัพย์สินเพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนชีววิถีใช้ประโยชน์มาก็หลายรายการและหลายท่านก็มีความ
กังวลเช่นท่านนายก แต่จนถึงปัจจุบันบางรายการก็หลายปีแล้วยังไม่มีปัญหาใดๆในครั้งนี้ก็เช่นกันตนเองก็
เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาใดๆในส่วนตัวก็เห็นดีด้วย 
-นายโชติ ข่มแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน แจ้งว่าทุกท่านทราบดีวิสาหกิจชุมชนชีววิถีได้
ด าเนินกิจการมาด้วยดีตลอดท าให้ต าบลเรามีชื่อเสียงที่ดีและโดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านสาธารณะ
ประโยชน์ทั้งวัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลน้ าเกี๋ยน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนเป็น
ต้น รวมถึงบริการด้านอ่ืนๆเราก็พ่ึงพาอาศัยกันมาด้วยดีตลอดสามารถพูดคุยกันได้ ในการรับโอนทรัพย์สิน
ครั้งนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน มีมติเช่นไรตนก็พร้อมที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีต าบลน้ าเกี๋ยน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน 
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและได้สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่า
ไม่มีท่านใดอภิปรายหรือสอบถามอีก จึงได้ตรวจนับองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน รับโอนทรัพย์สินโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 305,000 บาท(สามแสนห้าพันบาทถ้วน) หรือไม่ โดยให้
ลงมติโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม -มีมตเิห็นชอบให้รับโอน ด้วยคะแนนเสียง 6 คะแนนเสียง 
 -มีมตไิม่เห็นควรให้รับโอน - คะแนนเสียง 

-งดออกเสียง – คะแนนเสียง  
ประธานสภาฯ  -ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอน ด้วยคะแนนเสียง 6  

คะแนนเสียง ไม่มีที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียง ซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปและ
เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

 
      4.2 การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี้แจงงบประมาณพื่อจัดหาครุภัณฑ์ 

ประธานสภาฯ -แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก่อนที่ผู้บริหารจะได้แจ้ง
รายละเอียดต่อที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งข้อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ประกอบการพิจารณา 

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา -กล่าวกับท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เลขานุการสภาฯ ค าชี้แจงงบประมาณที่เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2543   
   ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง



ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  

นายก อบต. -ขออนุญาตท่านประธานสภาให้นางธัญชนก  ศรีทองสุข หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้แจ้งรายละเอียดและให้
ข้อมูลต่างๆต่อที่ประชุมแทนผู้บริหาร 

ประธานสภาฯ  -อนุญาตให้ด าเนินการแทนได้ 
นางธัญชนก ศรีทองสุข -กล่าวกับท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการโอน 
หัวหน้าส านักปลัดฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ าเกี๋ยนใต้  หมู่ที่ 1 งบประมาณคงเหลือ

ก่อนโอน  18,000.- บาท (เป็นงบประมาณเหลือจ่าย)  เสนอขอโอนลดครั้งนี้  18,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอน  - บาท 
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต้นกอก หมู่ที่ 3 เข้าตลาดยางพารา งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

15,000.- บาท(เป็นงบประมาณเหลือจ่าย) เสนอขอโอนลดครั้งนี้  14,180.- บาท  คงเหลือหลังโอน  
820.- บาท 
เพื่อน้าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งเพ่ิมไว้  30,440.- บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่า  
1.จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  ขนาด 1.60 เมตร  จ านวน  2 ตัว ๆ ละ 8,250.- บาท  เป็นเงิน  

16,500.- บาท 
2.จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 1.60 เมตร  สูง 2.00 เมตร  จ านวน  1  หลัง  เป็นเงิน  

8,400.- บาท 
3.จัดซื้อชั้นวางของชนิดบานเปิดแบบ  3  ชั้น ความสูง 85 ซม. กว้าง 40 ซม. ลึก 25 ซม. 

(ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า)  จ านวน  3  ตู้ ๆ ละ 750.- บาท  เป็นเงิน  2,250.- บาท 
4.จัดซื้อชั้นวางของแบบ  3  ชั้น ความสูง 80 ซม. กว้าง 60 ซม. ลึก 35 ซม. (ขนาดที่ก าหนด

เป็นขนาดไม่น้อยกว่า) จ านวน  1  ตัว ๆ ละ  990.- บาท  เป็นเงิน  990.- บาท 
5.จัดซื้อชั้นวางของแบบติดผนังแบบ 2 ชั้น  ความสูง 45 ซม.  ยาว 80 ซม. ลึก 20 ซม.(ขนาด

ที่ก าหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า)  จ านวน  1  ตัว เป็นเงิน  2,300.- บาท 
  -แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งเพ่ิมไว้ 1,740.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

1.จัดซื้อชั้นวางของชนิดบานเปิดแบบ  3  ชั้น ความสูง 85 ซม. กว้าง 40 ซม. ลึก 25 ซม. 
(ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า)  จ านวน  1  ตู้ ๆ ละ 750.- บาท  เป็นเงิน  750.- บาท 

  2.จัดซื้อชั้นวางของแบบ  3  ชั้น ความสูง 80 ซม. กว้าง 60 ซม. ลึก 35 ซม. (ขนาดที่ก าหนด
เป็นขนาดไม่น้อยกว่าจ านวน  1  ตัว ๆ ละ 990.- บาท  เป็นเงิน  990.- บาท 
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ประธานสภาฯ  -แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามท่ีผู้บริหารได้เสนอมาในส่วนตัวแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นที่จะต้อง 



ด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติราชการในบริหารราชการเป็นไปด้วยดี และสอบถามท่ีประชุมมีท่านใดจะ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  - นายสุชาติ  ดีสุดหล้า สมาชกิสภาฯกล่าวกับประธานสภาฯและท่ีประชุมว่าส าหรับตนนั้นก็เห็นด้วย  
อย่างยิ่ง เพราะ  จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

ประธานสภาฯ  -สอบถามที่ประชุมมีท่านใดประสงค์อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึง 
ได้ตรวจนับจ านวนองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบตามจ านวนแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามท่ีเสนอมา
หรือไม่ โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม -มีมตอินุมัตดิ้วยคะแนนเสียง 6 คะแนนเสียง 
 -มีมตไิม่อนุมัติ - คะแนนเสียง 

-งดออกเสียง - คะแนนเสียง 
ประธานสภาฯ -ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมมีมติมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียง 6 คะแนนเสียงมี

มตไิม่อนุมัติ 0 คะแนนเสียงงดออกเสียง 0 คะแนนเสียง และเข้าสู่วาระต่อไป 
 

   4.2 กิจการที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบในวาระนี้ยังไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาเพ่ิมเติม และได้สอบถามว่ามีท่านใดจะเสนอ 

เพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงแจ้งที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืนๆ 
       5.1  เรื่องจากผู้บริหาร 
     1.เรื่องการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 
ประธานสภาฯ  -แจ้งให้ผู้บริหารแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต. -ขออนุญาตให้นางธัญชนก  ศรีทองสุข หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้แจ้งรายละเอียดแทน 
ประธานสภาฯ  -อนุญาตให้ด าเนินการแทนได้ 
นางธัญชนก ศรีทองสุข -กล่าวกับท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก.อบต. 
หัวหน้าส านักปลัดฯ จังหวัดน่าน ได้พิจารณาเห็นชอบคะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ 

ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ในการประชุมครั้งที่ 
12/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผลการประเมินได้ 88.00 คะแนน สามารถจ่ายงบประมาณ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกิน 1.0 เท่า ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายงบประมาณ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ได้พิจารณาแล้วมีมติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เสนอให้ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนพิจารณาอนุมัติและได้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น จ านวน 
597,932 บาท ไปเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2565 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ที่ 23 
/2565 เรื่อง ให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 
10 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ส าเนาแจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว ท่านใดสงสัยสามารถ
สอบถามได้ 

ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงขอ 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ ประกาศมติให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป  

 2.เรื่องการจัดงาน.../ 
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      2.เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2565 เนื่องจากมีการระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโร
นา 2019 หรือ โควิด-19 สถานการณ์ในพ้ืนที่ก็ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2565 ได้หารือกับผู้น าแล้วเห็นควรให้ด าเนินการเฉพาะที่เป็นจารีตประเพณี
ที่ชุมชนถือปฏิบัติมาเพ่ือลดจ านวนคนที่จะมาร่วมกิจกรรมต่างๆจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ทั่วกันต่อไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม  -รบัทราบ 
  5.2  เรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ  -แจ้งว่าในวาระนี้ขอให้ส่วนราชการต่างๆและผู้น าชุมชนหรือที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือ 

แจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกก็ขอให้แจ้งได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีแล้ว จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านและกล่าวปิดการ
ประชุม 

ปิดการประชุมเวลา 11.55 น. 
การประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมไม่ได้ก าหนด 
                                  ส.ต.อ.เสงี่ยม  สายอุทธา  ผู้บันทึกการประชุม 
                         (เสงี่ยม  สายอุทธา) 
                                   ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ       
                                 28 มีนาคม 2565 
 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน
การประชุมครั้งที่  2/2565 เมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

           ส าราญ สารอินทร์   ประธานคณะกรรมการฯ                  สงบ ศรสีดา    กรรมการ 
       (นายส าราญ สารอินทร์)         (นายสงบ ศรสีดา) 
         7 เมษายน 2565                                                        7 เมษายน 2565 
               .         วาสนา ดีอินต๊ะ      กรรมการและเลขานุการฯ 
                  (นางสาววาสนา ดีอินต๊ะ) 
                                                                                              7 เมษายน 2565 
 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                                                           ไชยรัตน์  ดีอ่ินค า    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                        (นายไชยรัตน์  ดีอิ่นค า) 
                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกี๋ยน 
                                                       11 พฤษภาคม 2565 
                       ส ำเนำถูกต้อง 
            ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา 
                    (เสงี่ยม สายอุทธา) 
                     เลขานุการสภาฯ 
 


